

“ SUPER ”

หุ้นที่นักเก็งกำไร ต้องพร้อมแบกของร้อน ”



ประเด็นเด่นเรื่องร้อนวันนี้คงหนีไม่พ้น SUPER หรือ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของเหล่านักลงทุนที่ชื่นชอบการเก็งกำไร ที่พากันร้องอ้ออึ้งเสียงหลง หลังราคาหุ้น SUPER ที่ถูกกระแสวิกข่าวดูแลและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่เทขายหุ้น ลือลือว่าบริษัทขาดสภาพคล่องมีหนี้ก้อนโต ส่งผลให้ราคาหุ้น SUPER ผันผวนอย่างหนักคราคร่าหุ้นเบ๊กทั่วทั้งตลาด

จนผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นว่าไม่เป็นความจริง ทั้งเรื่องการขายหุ้นทั้ง ซึ่งข้อเท็จจริงมีการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจากอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งไปแล้วในปัจจุบัน อีกทั้งยังต่อยุ่ถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ที่ยังคงทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบัน SUPER มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้แล้ว (COD) 740.06 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายภายในปี 2561 จะมีการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 854 เมกะวัตต์ โดยในเดือนเม.ย.นี้ โครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นของ



เสียอันตราย สัญญาขายไฟฟ้า (PPA) 9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสระแก้ว จะเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ราคาหุ้น SUPER ที่เคลื่อนไหวหวือหวาจากปัจจัยลบข่าวถือการทุบหุ้น และปัจจัยบวกจากความคาดหวังการเติบโตในอนาคต บวกกับราคาหุ้นที่ลดลงมามาก จึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่ชื่นชอบการเก็งกำไรเข้ามาพัวพันกันอย่างสนุกสนาน

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ในตลาดหุ้นนั้นก็มีรูปแบบการลงทุนให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนกัน ทั้งการลงทุนแท้จริงและการเก็งกำไร ก็สุดแล้วแต่ใครจะชื่นชอบหรือมีความถนัดชำนาญในรูปแบบไหน สำหรับใครที่เน้นการลงทุนก็ต้องมองกันที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเป็นหลัก ดูเรื่องผลการดำเนินงาน เงินปันผล ตอบแทน รวมถึงส่วนต่างราคาหุ้น และที่สำคัญจะต้องสามารถอดทนถือรอคอยได้ นักเล่นหุ้นแบบนี้จะต้องเป็นคนจิตใจที่หนัก

แน่นใจเย็น

ส่วนใครที่ชื่นชอบการเล่นหุ้นเก็งกำไร ก็ต้องมีสมาธิตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาด ซื้อหุ้นให้ถูกจังหวะขายหุ้นได้ถูกเวลา ซื้อมาขายไปได้ตามกรอบแนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นลงของหุ้น เผื่อติดตามกระแสใกล้ซิดตัดสินใจเร็ว ยอมรับความเสี่ยงได้สูง กล้าได้กล้าเสีย

การเล่นหุ้นเก็งกำไรจึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักความเสี่ยง มีความพร้อมในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นได้

อย่างฉับพลัน เียบขาดและต้องมีวินัยในตัวเองสูง พร้อมทั้งจะกระโดดหนีทันทีที่ตัดสินใจผิดพลาด แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเล่นหุ้นเก็งกำไรนั้น หากคนที่ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยกับการเก็งกำไรนั้นได้ค่อนข้างน้อย ที่จะสามารถบริหารพอร์ตด้วยการเก็งกำไรให้เติบโตได้ เพราะการเล่นหุ้นเก็งกำไรจะเน้นตามกระแส โดยไร้ปัจจัยรองรับในแง่ของพื้นฐานหุ้น ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ตาม ราคาหุ้นบนกระดานเท่านั้นที่เป็นตัวดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปพัวพันเล่นด้วย

ทั้งนี้ นักเก็งกำไรส่วนใหญ่ก็ยังชื่นชอบที่จะเสี่ยงวัดดวงกับการเล่นและสู้หุ้นแบบเก็งกำไร แม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงเสียหายต่อการเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียก็อาจเกิดความสูญเสียได้อย่างมากมายก็ตาม ด้วยความกล้าที่เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว ยิ่งได้แรงสนับสนุนจากประเด็นเรื่องราว กระแสข่าวสร้างต่างๆ ที่มีให้เสพกันอย่างมากมายในปัจจุบัน เป็นตัวเร่งให้เกิดการเข้าเล่นเก็งกำไรกันอย่างสนุกสนานนั้นเอง

เวลาที่ราคาหุ้นวิ่งก็พุ่งทะลุทะลวงไม่สนใจบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมของตลาดว่าเอื้ออำนวย สมเหตุสมผลมีพื้นฐานรองรับหรือไม่ แต่เมื่อยามที่เกมจบคนเล่นตามออกของขายหุ้นไม่ทันติดหุ้นกันตัวแดง “ลูกข้าจ่ายรอบวง” วลีที่ใช้ประชดประชันนักเล่นหุ้นเก็งกำไรที่เสียทีในเกมดังกล่าวครับ

อย่างไรก็ตามนักลงทุน ที่ยังไม่มีความประสบการณ์ในตลาดหุ้นทั้งความรู้ ความสามารถทักษะ และยังใช้อารมณ์ที่ว่าตนเองจะชนะในเกมและเอาทำไรออกไป ผมคิดว่า ยังไม่ควรก้าวเข้าไปเล่นกับหุ้นเก็งกำไร เพราะมีโอกาสพลาดพลั้งเสียหายได้มากกว่าชนะ เพราะสุดท้ายตอนจบในทุกๆ ครั้งของการเล่นเก็งกำไรมักจบไม่ค่อยสวยนักโดยเฉพาะนักลงทุนรายเล็กรายน้อยที่หลงเข้าไปสู้ด้วยความไม่พร้อมดังที่กล่าวครับ

ดังนั้นหุ้นอย่าง SUPER จึงเป็นหุ้นไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่พร้อม จะเผชิญความเสี่ยง แต่เหมาะกับผู้ที่พร้อมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ในกรณีของหุ้น Super จึงเหมาะกับนักสู้ผู้ที่กล้าพร้อม เผชิญความเสี่ยงเท่านั้นครับ 🍀